

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน		แผนการดำเนินงานต่อไป
		ผลสัมฤทธิ์	พ.ค.-ก.ย. ๕๗ (ภาพรวม)	ต.ค. ๕๗
	<p>๔.๔.๑ พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย และเครือข่าย</p> <p>๑. การเตรียมความพร้อมของภาคประชาชน โดยการสร้างความตระหนักรู้ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน (อาสาสมัครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสภาเด็กและเยาวชน)</p>	<p>-เครือข่ายอาสาสมัครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสภาเด็กและเยาวชน มีความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รับรู้ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการรณรงค์เปิดประชาคมได้และมีทักษะในเรื่องอาเซียน ที่ถูกต้องสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้</p>	<p>- จัดตั้งคณะทำงานฯและดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมของภาคประชาชน โดยการสร้างความตระหนักรู้และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน ร่วมกับกระทรวงฯ เพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งจัดทำหลักสูตรฯ โดยจัดอบรม จำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายอาสาสมัครของ พ.ม.ระหว่างวันที่ ๗-๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯและสภาเด็กและเยาวชน และครั้งที่ ๒ มีกลุ่มเป้าหมาย คือสภาเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่วันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมารวย การ์เด็น ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมทั้ง ๒ ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๓๐๒ คน โดยมีการวัดระดับด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนถูกต้องเฉลี่ยจำนวน ๑๓.๐๔ ข้อจาก ทั้งหมด ๑๕ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๓</p>	<p>- ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จัดให้มีการจัดทำโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านอาเซียน ในส่วนภูมิภาคทั้ง ๗๖ จังหวัด ขับเคลื่อนโครงการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทั่วประเทศ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องและสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้สามารถพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างภาคภูมิ โดยการต่อยอดโครงการพัฒนาบุคลากรฯที่ได้สร้างวิทยากร ASCC ที่สามารถให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ เป็นวิทยากรให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของตนเอง และให้เครือข่ายอาสาสมัคร พ.ม.และสภาเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับอาเซียน อีกทางหนึ่ง</p>
	<p>๒.โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในส่วนภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>-มีเอกสารหลักสูตรการฝึกอบรม และคู่มือเนื้อหาอาเซียนที่สามารถนำไปถ่ายทอดต่อกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน</p> <p>-บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องมีทักษะในเรื่องอาเซียนและสามารถนำไปเผยแพร่ต่อ</p>	<p>- จัดตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในส่วนภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจัดประชุมคณะทำงานฯ จำนวน ๒ ครั้ง เพื่อวางแนวทางการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรและเสนอแนะแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากรฯ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรฯ ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ รร.ภูสักธาร รีสอร์ท นครนายก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่และข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่รับผิดชอบงานด้านอาเซียน จำนวน ๙๐ คน โดย ในหลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ดังนี้ ๑. การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน</p> <p>๒. ภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในกรอบ ASEAN</p> <p>๓. ผลกระทบที่เกิดจากข้อตกลงทางเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน ๔. การจัดสวัสดิการสังคมในประชาคมอาเซียน ๖. อนาคตและทิศทางของประเทศไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน และมีการฝึกพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ดังนี้ ๑. การเป็นวิทยากรมีอาชีพ ASCC ๒. เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากประชาคมอาเซียน</p>	

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน		แผนการดำเนินงานต่อไป
		ผลสัมฤทธิ์	พ.ค.-ก.ย. ๕๗ (ภาพรวม)	ต.ค. ๕๗
	<p>๔.๔.๒ ขับเคลื่อนตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน</p> <p>๑. การดำเนินงานของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC)</p>		<p>๑. การจัดทำโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีในอาเซียนของผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ได้แก่ ๑) การจัดจ้างการทำรอบอาเซียนในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี (ASEAN EVAW Campaign Framework) ๒) การจัดประชุมหารือเพื่อการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีในอาเซียน ๓) การออกแบบและผลิตสื่อเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีในอาเซียน และ ๔) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับเป็นสื่อในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีในอาเซียน</p> <p>- ผลการดำเนินงานได้มีการจัดจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานด้านสตรีเพื่อจัดทำกรอบของอาเซียนในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี (ASEAN EVAW Campaign Framework) โดยมีการจัดประชุมหารือร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากรอบการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กในอาเซียนดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้มีการออกแบบและผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ และ CD เพื่อการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีในอาเซียน รวมทั้ง ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็นสื่อในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีของอาเซียน โดยใช้เว็บไซต์ชื่อ aseanewaw.org โดยผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรีได้เสนอผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อ ACWC เพื่อให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันของอาเซียน</p>	<p>- ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้มีแผนในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) เพื่อขับเคลื่อนการคุ้มครองสิทธิเด็กและสิทธิสตรีในประเทศไทย และในบริบทอาเซียน โดยกิจกรรม เป็นการจัดการประชุม/สัมมนา ที่เป็นกิจกรรมการพบปะกับภาคประชาสังคม โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมซึ่งเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ เป็นผู้นำเสนอปรากฏการณ์ปัญหา ผลกระทบ ความต้องการในการส่งเสริมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ ฯลฯ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะต่อไป</p> <p>- สำหรับการผลิตสื่อเพื่อการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีในอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ นี้ ได้ผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรีจะมีการผลิตสโปดทีวี เพื่อรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ</p> <p>- กำหนดจัดการประชุม ASCC ครั้งที่ ๑๓ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย</p> <p>- กำหนดจัดการประชุม ASCC ครั้งที่ ๑๔ ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย</p>
	<p>๒. การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ (๑๒th ASCC)</p>	<p>การเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ ณ เมืองพุกาม ประเทศเมียนมาร์</p>	<p>คณะผู้แทนประเทศไทย นำโดยนายวิเชียร ขวลิขิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนในการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ ณ เมืองพุกาม ประเทศเมียนมาร์ ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม Aureum Palace Hotel เมืองพุกาม ประเทศเมียนมาร์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ ของประเทศสมาชิกอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน ในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ Dr Sai Mauk Kham รองประธานาธิบดีแห่งสหภาพเมียนมาร์</p>	

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน		แผนการดำเนินงานต่อไป
		ผลสัมฤทธิ์	พ.ค.-ก.ย. ๕๗ (ภาพรวม)	ต.ค. ๕๗
	๓. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๗ (๑๗ th SOCA)	การเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๗ (๑๗ th SOCA) ณ เมืองพุกาม ประเทศเมียนมาร์	<p>เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม สำหรับการประชุมฯ มี ฯพณฯ U Aye Myint Kyu รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสหภาพเมียนมาร์ และประธานคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ทำหน้าที่ประธานการประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้ ๑. การพิจารณารายงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ๒. การเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๕ ได้แก่ ร่างกำหนดการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๕ วันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เอกสารเพื่อการพิจารณาของผู้นำอาเซียน เช่น แลกเปลี่ยนการร่วมของอาเซียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๓. การพิจารณาและรับรองแถลงการณ์ร่วมของคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และ ๔. การจัดเทศกาลวัฒนธรรมอาเซียน ๒๕๕๗ ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยประเทศสมาชิกอาเซียน ส่นักดนตรีไปร่วมงานด้วย โดยการแสดงจัดที่โรงละครแห่งชาติ ณ กรุงย่างกุ้ง</p> <p>คณะผู้แทนประเทศไทย นำโดยนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร ขวลิขิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม Aureum Palace Hotel เมืองพุกาม ประเทศเมียนมาร์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ ของประเทศสมาชิกอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ ๗๐ คน การประชุมดังกล่าวมี Madam Nanda Hmun หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ ของประเทศเมียนมาร์ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้ ๑. การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับประเด็นเร่งด่วนภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของเมียนมาร์ ปี ๒๕๕๗ ๒. การดำเนินงานตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC BLUEPRINT) (๒๐๐๙-๒๐๑๕) ๓. การพิจารณาเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา เช่น ขอบเขตการดำเนินงาน (Terms of Reference: TOR) ของ SOCA และการประชุมหารือระหว่างประธานและรองประธานของกลไกต่างๆ ภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (SOC-COM) ๔. การพิจารณาเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเจ้าหน้าที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดจัดการประชุม SOCA ครั้งที่พิเศษ ในวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย - กำหนดจัดการประชุม SOCA ครั้งที่ ๑๘ ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย - กำหนดจัดการประชุม SOCA ครั้งที่ ๑๙ ในระหว่างวันที่ ๕-๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน		แผนการดำเนินงานต่อไป
		ผลสัมฤทธิ์	พ.ค.-ก.ย. ๕๗ (ภาพรวม)	ต.ค. ๕๗
	๔. การประชุมคณะกรรมการประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๓ (๓ rd ASCCWG) ณ เมืองพุกาม ประเทศเมียนมาร์	การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๓ (๓ rd ASCCWG) ณ เมืองพุกาม ประเทศเมียนมาร์	<p>ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ๕. การพิจารณาเกี่ยวกับวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี ๒๐๑๕ ๖. ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบของการภาคยานุวัติของติมอร์-เลสเตในการเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนและผลกระทบต่อประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASCC) ๗. การจัดเทศกาลวัฒนธรรมอาเซียน ๒๕๕๗ ณ ประเทศเมียนมาร์ ๘. ข้อเสนอแนะเบื้องต้นของคณะทำงานระดับสูงเกี่ยวกับการทบทวนองค์กรภายในอาเซียนและการปรับปรุงประสิทธิภาพการประชุม ๙. การเตรียมการสำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ ๑๐. การพิจารณาเอกสารสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๕ ๑๑. รายงานของคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Council) ต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๕ ๑๒. การพิจารณาแถลงการณ์ร่วมของอาเซียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๓. กำหนดการและสถานที่ในการประชุม SOCA ครั้งที่ ๑๘ และ ๑๔. การรับรองรายงานการประชุม SOCA ครั้งที่ ๑๗</p> <p>คณะผู้แทนประเทศไทย นำโดยนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม Aureum Palace Hotel เมืองพุกาม ประเทศเมียนมาร์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ ของประเทศสมาชิกอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ ๗๐ คน การประชุมดังกล่าวมี Madam Nanda Hmun หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ ของประเทศเมียนมาร์ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้ ๑. การพิจารณาเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งก่อน ได้แก่ การจัดทำแผนปฏิบัติงานของคณะทำงานฯ ที่เกิดจากข้อเสนอแนะจากการประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และการระดมแหล่งทรัพยากร ๒. การพิจารณาเกี่ยวกับวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี ๒๐๑๕ และองค์ประกอบที่สำคัญ และ ๓. กำหนดการและสถานที่การจัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๔</p>	กำหนดการจัดประชุมคณะทำงานฯ (ASCCWG) ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่รัฐปิ้ง ประเทศมาเลเซีย
	<u>การดำเนินการอื่นๆ</u>			

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน		แผนการดำเนินงานต่อไป
		ผลสัมฤทธิ์	พ.ศ.-ก.ย. ๕๗ (ภาพรวม)	ต.ค. ๕๗
๑.	โครงการศึกษาผลกระทบทางสังคมอันเกิดจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน	มีรายงานผลการศึกษาร่วมด้วยข้อเสนอเชิงนโยบาย และภาพอนาคต เกี่ยวกับประเด็น มาตรการ กลไก รองรับผลกระทบต่อประชาชนก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	การศึกษาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์สำคัญในการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางสังคมภายใต้ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเน้นศึกษาผลกระทบที่มีต่อเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ศึกษา สังเคราะห์ และวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย พร้อมจัดทำการวาดภาพอนาคต (Scenario Planning) ประเด็น มาตรการ กลไก รองรับผลกระทบต่อประชาชน ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อกำหนดประเด็นปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน โดยเน้นศึกษาผลกระทบที่มีต่อเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ผลจากการศึกษา ทำให้ทราบว่า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะทำให้มีทั้งโอกาสและผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม และประชาชนไทย ดังนั้นจึงได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลไทย และต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อรองรับผลกระทบต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	มีการจัดส่งรายงานการวิจัยไปยังหน่วยงาน องค์กรต่างๆ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เพื่อนำข้อเสนอแนะจากงานวิจัยดังกล่าว ไปสู่การปฏิบัติต่อไป
2.	แผนการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	มีการจัดทำและดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	มีการจัดทำและดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และ/หรือเผยแพร่ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน ๙ เรื่อง ดังนี้ ๑. แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ. ๒๐๐๙-๒๐๑๕) ๒. ยุทธศาสตร์ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ๔. แผนปฏิบัติการ ๔ ปี ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๕. รายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ การดำเนินงานตามประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ๖. รายงานการศึกษาผลกระทบทางสังคมอันเกิดจากการรวมตัวกันเป็นประชาคม	มีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ไปยังหน่วยงาน องค์กร และประชาชนทั่วไป ทำให้เกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน		แผนการดำเนินงานต่อไป
		ผลสัมฤทธิ์	พ.ค.-ก.ย. ๕๗ (ภาพรวม)	
			<p>อาเซียน</p> <p>๗. การจัดทำเว็บไซต์และฐานข้อมูลของเสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน www.asccthailand.m-society.go.th</p> <p>๘. เอกสารชุดความรู้ปัญญาอาเซียนที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบดำเนินการขับเคลื่อน</p> <p>๙. หนังสือแผนการดำเนินงาน (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และระเบียบการดำเนินงาน คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก</p> <p>๑๐. หนังสือรายงานการประชุมหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของสตรีและสิทธิเด็ก ระหว่างผู้แทนไทยในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนจากหน่วยงานรัฐบาล</p> <p>๑๑. ASCC ASEAN Socio-Cultural Community พม. ใสใจ นำคนไทยสู่ออาเซียน</p> <p>๑๒. เอกสารคำแปลรายงานจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ดังนี้</p> <p>๑๒.๑ รายงานประจำปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ประชาคมอาเซียน</p> <p>๑๒.๒ รายงานประเมินผลครึ่งแผนของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (๒๕๕๓ – ๒๕๕๘) บทสรุปผู้บริหาร</p> <p>๑๒.๓ รายงานประเมินผลครึ่งแผนของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (๒๕๕๓ – ๒๕๕๘) ฉบับเต็ม</p>	ต.ค. ๕๗